

Số: /KH-BDT

Thanh Hóa, ngày tháng 9 năm 2020

KẾ HOẠCH
Hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam
giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về kế hoạch thực hiện Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh gồm: Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa số 171/KH-UBND ngày 13/8/2020; Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 17/7/2020 về thực hiện Chương trình Truyền thông dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 24/8/2020 về thực hiện Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 tỉnh Thanh Hóa.

2. Tổ chức các hoạt động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Đảng ủy, cơ quan; gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn dân tộc miền núi của tỉnh;

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”;

4. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách dân số trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi của tỉnh nhất là vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chú trọng đến việc tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết

thống trong đồng bào DTTS góp phần nâng cao chất lượng dân số, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc và miền núi của tỉnh.

II. MỤC TIÊU CHUNG

Thông qua việc nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi trong hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; trên 90% cán bộ làm công tác dân tộc các cấp, cán bộ văn hóa – xã hội xã được tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, tư vấn, truyền thông thay đổi hành vi về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vào năm 2025. Đến năm 2025, phần đầu ngăn chặn, hạn chế tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

III. NỘI DUNG.

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược dân số.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc đối với các nội dung của của Kế hoạch 171/KH-UBND, Kế hoạch số 155/KH-UBND, Kế hoạch số 181/KH-UBND tới toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan; đẩy mạnh việc lồng ghép thực hiện trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc tại cơ sở. Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan (Công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh) có trách nhiệm vận động, động viên đoàn viên, hội viên thực hiện đúng đắn đồng thời tuyên truyền trong gia đình và cộng đồng nơi cư trú.

- Tích cực phối hợp với sở Y tế và các sở, ban ngành, UBND các huyện có liên quan giám sát, kiểm tra việc thi hành các chính sách dân số đối với đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đôn đốc UBND các huyện miền núi, các huyện có xã giáp ranh miền núi thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 171/KH-UBND, Kế hoạch số 155/KH-UBND, Kế hoạch số 181/KH-UBND, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân số, đảm bảo mức sinh theo yêu cầu, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe và đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng dân tộc và miền núi của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”.

2. Tăng cường công tác truyền thông, vận động về công tác dân số.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai đầy đủ, toàn diện nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác dân số tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh về nhiệm vụ, nội dung công tác dân số trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh lồng ghép tuyên truyền thực hiện Chiến lược dân số và các chính sách về dân số trong triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân

tộc trên vùng dân tộc và miền núi của tỉnh chú trọng các nội dung như: Tuyên truyền thực hiện bình đẳng giới; tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống...

- Chính quyền các huyện, xã vùng dân tộc và miền núi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai đầy đủ, toàn diện nội dung của các Kế hoạch 171/KH-UBND, Kế hoạch số 155/KH-UBND, Kế hoạch số 181/KH-UBND với các nội dung như sau:

+ Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 – 2025” trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.

+ Tuyên truyền cho người dân vùng dân tộc và miền núi của tỉnh các vấn đề về mức sinh phù hợp, cân bằng giới tính khi sinh, sức khỏe sinh sản, các hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thực hiện bình đẳng giới, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực của người dân; chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

+ Tăng cường tuyên truyền xã hội hóa về dân số và phát triển để người dân thực hiện tốt các nội dung như: khám sức khỏe tiền hôn nhân, khám sức khỏe trước khi quyết định có thai, thực hiện tầm soát, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh; chấp nhận phương tiện tránh thai và dịch vụ sức khỏe sinh sản theo hình thức xã hội hóa...

+ Đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường trên địa bàn; hình thành kiến thức và kỹ năng về dân số, sức khỏe sinh sản đúng đắn, có hệ thống ở thế hệ trẻ.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Ban Dân tộc sẽ được xây dựng trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, trong đó có Dự án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”; từ nguồn chi thường xuyên trong hoạt động cơ quan và lồng ghép trong thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc hàng năm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Chính sách và Tuyên truyền chủ trì phối hợp với Văn phòng Ban và các phòng liên quan chịu trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Ban trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch; chú trọng triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc miền núi của tỉnh. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện trước ngày **05/12 hàng năm** về UBND tỉnh (qua sở Y tế tổng hợp).

2. Đề nghị UBND các huyện/thị xã vùng DTTS và miền núi xây dựng Kế hoạch thực hiện trên địa bàn và phối hợp tốt với Ban Dân tộc tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo quy định. Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với địa phương để thực hiện Dự án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”, trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, khi được Chính phủ chính thức ban hành.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ban Dân tộc trước ngày **01/12 hàng năm** để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Trưởng các phòng, trưởng các đoàn thể cơ quan Ban Dân tộc chịu trách nhiệm phổ biến Kế hoạch này đến công chức trong phòng, đoàn viên, hội viên để thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Ban Dân tộc. Đề nghị các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, UBND các huyện miền núi, các huyện giáp ranh có xã miền núi tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Sở Y tế;
- UBND 11 huyện miền núi và các huyện giáp ranh có xã miền núi;
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Đăng Website Ban;
- Lưu: VT, CSTT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Cầm Bá Tường